

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT...*(Tiếp theo trang 1)*

Sáng ngày 5/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

6 tháng đầu năm, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của tỉnh đạt được trình trọng tâm. Hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng,

Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc dự báo, nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự từng bước được nâng lên. Một số vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Các biện pháp chủ yếu của Đảng, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU...*(Tiếp theo trang 1)*

Việc tổ chức tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, cấp ủy các cấp bảo đảm kịp thời, có nhiều đổi mới. Công tác sơ kết, tổng kết nghị quyết, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, triển khai hiệu quả. Ban tuyên giáo các cấp chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cấp nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường nắm, dự báo tình hình và trường của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tham mưu cấp ủy những giải pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Chỉ đạo, định hướng

các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng tiếp tục được chú trọng đổi mới, bám sát thực tiễn. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin một số kết quả nổi bật tinh ta đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời khẳng định trong kết quả chung đó có đóng góp tích cực của

hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nền nếp, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm

vụ, chủ động nắm tình hình để giải quyết ngay từ cơ sở. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị - xã hội góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Trong thực thi công vụ, nhất là đối với các cơ quan hành chính cần tập trung giải quyết sớm, nhanh, dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng. Cùng với việc tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm trong thực thi công vụ, cần xử lý dứt điểm những hệ lụy cũng như các biểu hiện không tốt của cán bộ, công chức và người đứng đầu theo hướng nâng cao trách nhiệm, tập trung thực thi đúng chức trách, thẩm quyền và đảm giải quyết các vấn đề đặt ra.

Đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cho rằng, kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả nhất là cần giải quyết một cách có trách nhiệm, nghiên cứu thấu đáo vấn đề và các hồ sơ liên quan, xem xét thực tế ở

địa bàn xảy ra sự việc, chủ trọng công tác tiếp xúc, đối thoại, thuyết phục, vận dụng pháp luật một cách công khai, minh bạch, chặt chẽ và phù hợp chắc chắn sẽ giải quyết được và nhận được sự hài lòng, đồng thuận của người dân.

Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai tốt, giữ vững chất lượng, đạt yêu cầu đề ra. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân và chủ doanh nghiệp; sớm cụ thể hóa các quy định thuộc thẩm quyền của tỉnh và chú trọng bảo đảm chính trị nội bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến cán bộ, khách phục và xử lý nghiêm minh những sai phạm, đồng thời cũng tạo điều kiện để cán bộ thực thi chức trách, nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền được giao.

THU THỦY

ngành tuyên giáo. Đồng chí cũng cho rằng bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ngành tuyên giáo cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành tuyên giáo tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, hướng tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, của tỉnh, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong tổ chức triển khai thực hiện. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đi vào cuộc sống. Chú trọng tuyên truyền nhận rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên đi đầu thực hiện các nhiệm

vụ chính trị của địa phương. Tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời định hướng dư luận, bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội. Chủ động, kịp thời đưa tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục tình yêu nước và phúc lợi xã hội... Các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chất lượng các bài viết. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần bám sát cơ sở, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

được giao. quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, nhận rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục tham mưu triển khai toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe, chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, các hoạt động an sinh và phúc lợi xã hội... Các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chất lượng các bài viết. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần bám sát cơ sở, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...*(Tiếp theo trang 1)*

mục tiêu, phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản bảo đảm các nội dung yêu cầu,

bám sát vào kế hoạch, quy định theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã xây dựng đi thảo các văn kiện đại hội, xây dựng đề án nhân sự, công tác tuyên truyền và các điều kiện khác...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia góp ý về nội dung, chương trình Đại hội; công tác nhân sự; góp ý

xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024; nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2024 - 2029; dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Hội LHTN tỉnh nghiêm túc tiếp thu góp ý của các đại biểu, sau hội nghị khẩn trương chỉnh sửa, hoàn

thiện các nội dung liên quan đến Đại hội; trong đó, chú trọng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để lan tỏa rộng rãi tinh thần của Đại hội đến đại thực sự là ngày hội của thanh niên Thái Bình.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Ủy ban Hội LHTN tỉnh, về cơ bản đáp ứng được những yêu cầu mà Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề ra. Đồng chí đề nghị trên cơ

sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ủy ban Hội LHTN tỉnh tiếp thu và điều chỉnh phù hợp với những nét đặc thù của địa phương. Ủy ban Hội LHTN tỉnh tiếp tục triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trong nhiệm kỳ tới nhưng phải điều chỉnh nội hàm, giải pháp triển khai phong trào phù hợp với tình hình thanh niên Thái Bình hiện nay. Bên cạnh đó, công tác tổ chức Đại hội phải mang màu sắc, thể hiện rõ tinh thần thanh niên, nhất là công tác tuyên truyền, chuyển đổi số trong tổ chức Đại hội...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...*(Tiếp theo trang 1)*

số 40/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025. Tính đến tháng 6/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được 7 hồ sơ để nghị hỗ trợ dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thái Bình. Trong đó, 1 hồ sơ dự án đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; 1 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo do Công ty TNHH Hưng Công chủ trì liên kết được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tính đến tháng 6/2024, tổng số máy cấy, thiết bị sấy phục vụ, thành phố để nghị hỗ trợ (bao gồm số máy đã được hỗ trợ và

số máy đang chờ thẩm định) là 1.211 máy cấy (đạt 50% định mức) và 18 hệ thống thiết bị sấy (đạt 1% định mức) với tổng số tiền hỗ trợ 25.281 triệu đồng. Số máy cấy, hệ thống thiết bị sấy trong định mức còn lại được hỗ trợ trong thời gian tới 1.207 máy cấy và 1.925 hệ thống thiết bị sấy.

Đối với Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, ngày 11/10/2021 và Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện "Thấp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, tính đến hết tháng 6/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp 190 lượt xã đăng ký danh mục thực hiện đường điện "Thấp sáng đường quê", trình và được UBND tỉnh phê duyệt với tổng số 1.475,8km, kinh phí để nghị hỗ trợ gần 26 tỷ đồng;

các địa phương đã lắp đặt được 899,1km (đạt 61,28% số đã đăng ký), trong đó 101,397km (đạt 17,14% so với số đăng ký) hệ thống điện chiếu sáng.

Đối với Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND, ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, theo báo cáo của các huyện, các địa phương có nhu cầu hỗ trợ 21.281,64 tấn xi măng phục vụ công hóa, mở rộng đường giao thông, kênh mương, tương đương hơn 34,4 tỷ đồng. Đến ngày 25/6, 4 huyện: Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Thái Thụy đăng ký 30,13km các loại đường giao thông, kênh cấp 1 loại 3, rãnh thoát nước; 4.255,10m² để mở rộng các tuyến đường giao thông với 4.901 tấn xi măng, tương đương gần 7,6 tỷ đồng. UBND tỉnh đã có quyết định cấp 2.451 tấn xi măng cho 3 xã của 2 huyện Quỳnh Phụ, Vũ Thư.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-

HĐND, ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay đã có các xã: Bình Định, Bình Thanh, Vũ Bình (Kiến Xương), Phương Công (Tiến Hải) nộp hồ sơ để nghị hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai theo hình thức liên kết sản xuất với tổng diện tích đất đai tích tụ, tập trung là 222,5ha, được UBND huyện tổ chức nghiệm thu, thẩm định, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp tác, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ. Dự kiến trong năm 2024 các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để nghị hỗ trợ 18 vùng sản xuất với diện tích tích tụ, tập trung khoảng 412ha.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để các nghị quyết đi vào thực tiễn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, cùng với

các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn của trung ương, tỉnh và các địa phương đã xây dựng và ban hành cơ chế riêng để khuyến khích, hỗ trợ người dân sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thay đổi diện mạo nông thôn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, khi thực hiện, vận dụng vào thực tiễn, một số nghị quyết phát sinh khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện còn chậm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đánh giá, rà soát kết quả thực hiện các chính sách; những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó để xuất biện pháp tháo gỡ có hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn. Các địa phương tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về nội dung cơ chế, chính sách để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện, đồng thời hướng dẫn các đối tượng thực hiện hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Triển khai quy định mới về cơ chế mua bán điện năng lượng tái tạo

Chiều ngày 5/7, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Nghị định số 80/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành địa phương.

Các đại biểu đã nghe đại diện Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương triển khai nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2024/NĐ-CP với 5 chương, 30 điều, quy định chi tiết về cơ chế mua bán điện năng lượng tái tạo gồm: điện từ năng lượng mặt trời, gió, thủy điện nhỏ, sinh khối, địa nhiệt, sóng biển, thủy triều, hải lưu, các dạng năng lượng tái tạo khác và hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng Nghị định số 80/2024/NĐ-CP có tác động tích cực đến thị trường năng lượng, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Nghị định số 80/2024/NĐ-CP đặt ra các quy tắc rõ ràng để bảo đảm sự minh bạch, hiệu quả trong việc mua bán điện trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của năng lượng tái tạo và đáp ứng nhu cầu của các khách hàng lớn...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Nghị định số 80/2024/NĐ-CP là hành lang pháp lý quan trọng giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm đầu tư vào phát triển nguồn năng lượng sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, việc triển khai, hướng dẫn thực hiện cơ chế mua bán điện năng lượng tái tạo trong cả nước là rất quan trọng, bảo đảm sự thống nhất, phát huy hiệu quả. Nghị định số 80/2024/NĐ-CP giúp Chính phủ, Bộ Công Thương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý để bảo đảm đồng thời nhiều mục tiêu như đáp ứng xu hướng sử dụng năng lượng sạch của khách hàng sử dụng điện; góp phần thu hút đầu tư vào việc phát triển bền vững năng lượng tái tạo trong bảo vệ môi trường; hướng đến việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam; nâng cao tính hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Nghị định số 80/2024/NĐ-CP cũng phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến khích thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng thời tuân thủ quy định của Luật Điện lực và các văn bản chỉ đạo liên quan. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng khẳng định, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 80/2024/NĐ-CP, nếu có khó khăn, vướng mắc Bộ Công Thương sẽ vào cuộc chỉ đạo tháo gỡ để các doanh nghiệp đầu tư, vận hành sản xuất, kinh doanh hiệu quả và bảo đảm tiến trình đổi mới, phát triển nguồn năng lượng xanh, trung hòa carbon của đất nước.

HA THANH**CHƯƠNG TRÌNH... (Tiếp theo trang 1)**

Các đại biểu thăm gian hàng nông sản chế biến của doanh nghiệp huyện Quỳnh Phụ.

chất lượng cao, thêm niềm tin và thay đổi thói quen tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ngay tại thị trường nội địa.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau nhiều năm tổ chức thành công, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã trở thành câu nói giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và sản phẩm; người dân có thêm cơ hội lựa chọn sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý. Đặc biệt, chương trình giúp doanh nghiệp phát triển mạng lưới phân phối tại thị trường nông thôn gần gũi nhất. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động và thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

VŨ THƯ... (Tiếp theo trang 1)

địa phương và chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, tỉnh. Huyện học được 55 phương tiện các loại như xe cứu hộ, tàu, xuồng, ô tô, máy xúc, ca nô, máy thả rỗng, phao thép và nhiều vật tư đất, đá hồ... phục vụ diễn tập.

Sau khi tham quan diễn tập, đồng chí Chỉ vụ trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện Vũ Thư và lực lượng tham gia góp phần để cuộc diễn tập diễn ra thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở thực hành diễn tập, huyện tổ chức học rút kinh nghiệm, khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong công tác xử lý sạt trượt đê, kè trên địa bàn. Sau diễn tập tổ chức rà soát, kiểm tra các lực lượng, phương tiện, vật tư tiếp tục thực hiện tốt các nội dung huấn luyện khác của diễn tập khu vực phòng thủ dân sự huyện năm 2024. Khẩn trương gia cố, tu bổ đê, kè hữu Lọc để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.



Diễn tập thực hành xử lý tình huống sạt trượt mái đê, kè tại kè hữu Lọc, xã Xuân Hòa (Vũ Thư).